

# Paano makikilala ang tamang relihiyon?

Ang tamang relihiyon ay maaaring makilala sa pamamagitan ng tatlong pangunahing puntos [44]: Hango mula sa aklat na Khuraafa al-Ilhaad ni Dr. Amr Sharif, edisyon ng 2014.

Mga Katangian ng Lumikha o Diyos sa relihiyong ito,

Mga Katangian ng Sugo o Propeta,

at Nilalaman ng Mensahe

Ang mensaheng mula sa langit o relihiyon ay dapat maglaman ng paglalarawan at paliwanag ng mga katangian ng kagandahan at kadakilaan ng Lumikha, ang pagpapakilala sa sarili Niya at sa Kanyang pagkatao, at mga ebidensya ng Kanyang pag-iral.

Sabi sa Qur'an: "Sabihin: Siya ang Allah, ang Nag-iisa; Allah ang Walang Hanggan, ang Sandigan ng lahat; Hindi Siya nagkaanak at hindi Siya ipinanganak; at walang makakapantay sa Kanya" (Al-Ikhlās 1-4).

"Siya ang Allah, walang diyos kundi Siya, ang Nakaaalam ng nakikita at di-nakikita; Siya ang Pinakamahabagin, ang Maawain. Siya ang Allah, walang diyos kundi Siya, ang Hari, ang Banal, ang Mapayapa, ang Tiwala, ang Tagapamahala, ang Makapangyarihan, ang Dakila, ang Mapagmataas; Maluwalhati ang Allah sa kanilang mga sinasamba kasama Niya. Siya ang Allah, ang Tagapaglikha, ang Tagapag-anyo, ang Nagbibigay-buhay. Siya ang may pinakamarilag na mga pangalan; ang lahat ng nasa langit at lupa ay nagpupuri sa Kanya, at Siya ang Makapangyarihan, ang Matalino" (Al-Hashr 22-24).

Patungkol sa konsepto ng propeta at kanyang mga katangian, ang relihiyon o mensaheng mula sa langit:

Ipinapaliwanag kung paano nakikipag-ugnayan ang Lumikha sa propeta.

"At Ako ang pumili sa iyo, kaya pakinggan mo ang ipinahayag" (Taha: 13).

Nagpapahayag na ang mga propeta at sugo ay may pananagutan sa paghahatid ng

mensahe mula sa Diyos.

"O Sugo, ipahayag ang ipinahayag sa iyo mula sa iyong Panginoon..." (Al-Ma'ida: 67). Nililinao na ang mga propeta ay hindi dumating upang anyayahan ang mga tao na sambahin sila, kundi upang sambahin ang Diyos lamang.

"Walang sinumang tao na binigyan ng Allah ng Aklat, paghatol, at pagka-propeta, at pagkatapos ay magsasabing sa mga tao: 'Sambahin ninyo ako bilang mga lingkod ng Allah.' Sa halip, 'Maging mga maka-Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo sa Aklat at sa inyong pag-aaral'" (Al-Imran: 79).

Pinagtitibay na ang mga propeta at sugo ay kumakatawan sa pinakamataas na antas ng limitadong kabutihan ng tao.

"At ikaw [Muhammad] ay nasa dakilang karakter" (Al-Qalam: 4).

Pinagtitibay na ang mga propeta ay ang mga huwaran para sa sangkatauhan.

"Sa katunayan, sa Sugo ng Allah ay mayroon kayong magandang halimbawa para sa sinumang umaasa sa Allah at sa Huling Araw, at nagpapaalala sa Allah nang madalas" (Al-Ahzab: 21).

Hindi makatwiran na tanggapin ang isang relihiyon na nagsasabing ang mga propeta nito ay mga makasalanan, mamamatay-tao, o taksil, o isang relihiyon na puno ng mga tekstong naglalaman ng pinakamasamang anyo ng kataksilan.

Patungkol sa nilalaman ng mensahe, dapat itong magtampok ng mga sumusunod:

Pagpapakilala sa Diyos na Lumikha.

Ang tamang relihiyon ay hindi naglalarawan sa Diyos ng mga katangiang hindi nararapat sa Kanyang kadakilaan, tulad ng anyo ng bato o hayop, o na Siya ay nagkaanak o ipinanganak, o na mayroon Siyang kapantay mula sa Kanyang mga nilikha.

"...Walang anumang makakapantay sa Kanya, at Siya ang Nakakarinig, ang Nakakakita" (Ash-Shura: 11).

Narito ang pagsasalin ng mga sipi sa isang pormal na Tagalog: Allah, walang Diyos kundi Siya, ang Nabubuhay, ang Tagapangalaga. Hindi Siya naantok o natutulog. Kanya ang lahat ng nasa kalangitan at sa lupa. Sino ang makapamamagitan sa Kanya

maliban sa Kanyang pahintulot? Nalalaman Niya ang nasa harapan nila at ang nasa likuran nila, at walang makasasakop ng anuman sa Kanyang kaalaman maliban sa Kanyang nais. Ang Kanyang trono ay sumasaklaw sa mga kalangitan at sa lupa, at hindi Siya napapagod sa pag-iingat sa kanila. Siya ang Kataas-taasan, ang Dakila. (Al-Baqarah: 255)

2. Pagpapaliwanag ng layunin ng pag-iral.

At hindi Ko nilikha ang mga jinn at mga tao kundi upang sambahin Ako. (Adh-Dhariyat: 56)

Sabihin: "Ako ay isang tao lamang na tulad ninyo, na pinayuhan na ang inyong Diyos ay Nag-iisa. Kaya't sinumang umaasa sa pakikipagtagpo sa kanyang Panginoon, gumawa siya ng mabuting gawa at huwag magtambal sa pagsamba sa kanyang Panginoon ng sinuman. (Al-Kahf: 110)

3. Ang mga konsepto ng relihiyon ay dapat nasa loob ng kakayahan ng tao.

Nais ng Allah na pagaanin ang inyong pasanin at hindi Niya nais ang kahirapan para sa inyo. (Al-Baqarah: 185)

Hindi inaatasan ng Allah ang isang kaluluwa nang higit sa makakaya nito. Makukuha niya ang kabutihan ng kanyang kinita at mapapatawan siya ng kasamaan ng kanyang ginawa. (Al-Baqarah: 286)

Nais ng Allah na pagaanin ang inyong pasanin, sapagkat ang tao ay nilikha na mahina. (An-Nisa: 28)

4. Pagbibigay ng mga patunay sa tamang pag-iisip tungkol sa mga konsepto at aral.

Dapat na magbigay sa atin ang mensahe ng malinaw at sapat na pangkaisipang mga patunay upang hatulan ang katumpakan ng mga nilalaman nito.

Hindi lamang umasa ang Banal na Qur'an sa pagpapakita ng mga pangkaisipang ebidensya, kundi hinamon din nito ang mga makasalanan at mga hindi naniniwala na magbigay ng patunay sa katotohanan ng kanilang sinasabi.

" Ito ang kanilang mga haka-haka. Sabihin: "Dalhin ninyo ang inyong katibayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan." (Al-Baqarah: 111)

"At ang sinumang tumawag ng ibang diyos kasama ng Allah na walang patunay dito,

ay tanging ang kanyang pananaw ay nasa kanyang Panginoon. Tunay na hindi magtatagumpay ang mga hindi naniniwala." [60] (Al-Mu'minun: 117).

"Sabi mo, 'Tingnan ninyo kung ano ang nasa mga langit at lupa.' At hindi makakabuti ang mga tanda at babala para sa mga taong hindi naniniwala." [61] (Yunus: 101).

Walang pagkakasalungat sa pagitan ng mga relihiyosong nilalaman ng mensahe.

"Hindi ba nila tinutuklas ang Qur'an? Kung ito ay mula sa iba maliban kay Allah, tiyak na makakakita sila ng maraming pagkakaiba." [62] (An-Nisa: 82).

"Siya ang nagpadala sa iyo ng Aklat. Sa kanya ay may mga malinaw na talata, sila ang 'Ummul-Kitab' at iba pang mga talata ay magkapareho. Kaya't ang mga nasa kanilang mga puso ay may paglihis ay sumusunod sa mga magkapareho mula dito, upang lumikha ng kaguluhan at upang tukuyin ang kanilang kahulugan. At wala nang nakakaalam ng kahulugan nito maliban kay Allah. At ang mga matatag sa kaalaman ay nagsasabi, 'Kami ay naniwala dito, ang lahat ay mula sa aming Panginoon.' At walang nakakatanggap ng aral maliban sa mga may pag-iisip." [63] (Aali Imran: 7).

Hindi sumasalungat ang relihiyosong teksto sa likas na batas moral ng tao.

"Kaya't ituwid mo ang iyong mukha sa relihiyon, tapat kay Allah, ang likas na batas ng Allah na nilikha ang mga tao ayon dito. Walang pagbabago sa paglikha ng Allah. Ito ang tamang relihiyon, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi alam." [64] (Ar-Rum: 30).

"Ang Allah ay nais na ipaliwanag sa inyo at gabayan kayo sa mga landas ng mga nauna sa inyo at tanggapin kayo. At ang Allah ay maalam at marunong. At ang Allah ay nais na magbalik-loob kayo at nais ng mga sumusunod sa mga makamundong pagnanasa na kayo ay mapapadpad sa labis na paglihis." [65] (An-Nisa: 26-27).

Hindi nagsasalungat ang mga relihiyosong konsepto sa mga konsepto ng materyal na agham.

"Hindi ba't nakita ng mga hindi naniniwala na ang mga langit at lupa ay magkasama na kung kaya't kami ang naghati sa mga ito? At ginawa namin mula sa tubig ang lahat ng bagay na may buhay. Bakit hindi sila naniniwala?" [66] (Al-Anbiya: 30).

Hindi ito hiwalay sa realidad ng buhay ng tao at umaayon sa pag-unlad ng sibilisasyon.

"Sabihin mo, 'Sino ang nagbawal ng mga palamuti ng Allah na inilabas para sa Kanyang mga lingkod at mga magagandang bagay mula sa mga kabuhayan?' Sabihin mo, 'Ito ay para sa mga naniwala sa buhay sa mundong ito at para sa kanila lamang sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Gayon Kami ay nagpapaliwanag ng mga talata para sa mga taong may kaalaman.'" [67] (Al-A'raf: 32).

Angkop sa bawat panahon at lugar.

"... Ngayon ay tinapos ko na ang inyong relihiyon at tinapos ko na ang Aking biyaya sa inyo at tinanggap ko ang Islam bilang relihiyon para sa inyo..." [68] (Al-Ma'idah: 3).

Pandaigdigang mensahe.

"Sabihin mo, 'O mga tao, ako ay sugo ng Allah sa inyong lahat, ang may-ari ng mga langit at lupa. Walang ibang diyos maliban sa Kanya. Siya ang nagbibigay buhay at kamatayan. Kaya't maniwala kayo sa Allah at sa Kanyang Sugo, ang propetang walang kasanayan, na naniniwala sa Allah at sa Kanyang mga salita at sundin siya upang kayo ay magabayan.'" [69] (Al-A'raf: 158).

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/20/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/20/>

Saturday 18th of January 2025 03:15:28 PM